

## บทความ

เรื่อง กองทัพบกวางแผนลดความรุนแรง - สร้างสันติสุขชายแดนใต้

เป้าหมาย ประชาชนทั่วไป

สวัสดิ์ (ครับ/ค่ะ) ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่าน (ครับ/ค่ะ) กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ.....วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่อง ปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็นปัญหามีโซ่ปรากฏมาในวันสองวันนี้เท่านั้น แต่เป็นปัญหาที่สั่งสมหยั่งรากลึกมานาน ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ซึ่งคนใดคนหนึ่ง กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงโดยลำพัง อย่างไรก็ตาม กองทัพบก และรัฐบาลในยุคการนำของท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะยังคงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และสร้างความสันติและความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นให้ได้ต่อไปในอนาคต ดังเปรียบเสมือนแสงไฟที่ส่องสว่างที่ปลายอุโมงค์ (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟังที่เคารพ (ครับ/ค่ะ) กองทัพบกในฐานะกลไกหนึ่งของรัฐบาล ตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้จัดทำแผนเสริมสร้างสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยเน้นย้ำให้สานต่อการปฏิบัติงานต่อจากเดิม และบูรณาการร่วมหน่วยงานต่างๆ ที่สำคัญต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม จัดให้ประชาชนมีการฝึกทักษะจนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ตลอดจนการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ ไม่ให้มีเหตุร้ายหรือความรุนแรงเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนเสริมสร้างสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนใต้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ๔ ประการด้วยกันคือ ประการแรก ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ ประการที่สอง ขจัดเงื่อนไขความขัดแย้ง ประการที่สาม ทำให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนาอยู่ร่วมกันได้และสุดท้าย ประการที่สี่ ขจัดปัญหาภัยแทรกซ้อนทุกรูปแบบ ทั้งยาเสพติด น้ำมันเถื่อน ที่เชื่อมโยง กับผู้ที่ก่อเหตุรุนแรง ป้องกันเหตุร้ายและบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟังที่เคารพ (ครับ/ค่ะ) รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงยึดถือแนวทางการปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ โดยกองทัพบกปฏิบัติงานภายใต้กรอบการบูรณาการตามแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ใน ๗ กลุ่มงาน ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มงานที่หนึ่ง คือ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กลุ่มงานที่สอง กลุ่มงานอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ กลุ่มงานที่สาม กลุ่มงานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศในเรื่องสิทธิมนุษยชน กลุ่มงานที่สี่ กลุ่มงานด้านการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานที่ห้า กลุ่มงานการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่และคุณภาพชีวิตของประชาชน กลุ่มงานที่หก กลุ่มงานเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐบาลและการขับเคลื่อนนโยบาย และกลุ่มงานสุดท้าย กลุ่มงานที่เจ็ด กลุ่มงานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีพร้อมทั้งขับเคลื่อนงาน ๗ กลุ่มงานดังที่ได้กล่าวมาแล้วลงสู่พื้นที่ (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟังที่เคารพ (ครับ/ค่ะ) การดำเนินการที่ผ่านมาในอดีต รัฐบาล, คณะรักษาความสงบแห่งชาติและกองทัพบก ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มาโดยตลอดและนับจากวันนี้ไป ขอให้พี่น้องชาวไทยจงไว้วางใจในการปฏิบัติงานของกองทัพบก ซึ่งทางกองทัพบกขอให้คำมั่นว่า จะยึดหลักแห่งความสมานฉันท์ ความมีสติและหลักสันติธรรม เพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะ

จะอยู่ในจังหวัดชายแดนใต้ หรือภูมิภาคใดของประเทศไทยนี้ แม้จะต้องเสี่ยงกับความสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่า  
เราก็จะไม่ยอมท้อหรือหมดกำลังใจแต่อย่างใด (ครับ/ค่ะ) ของเพียงแค่เราคนไทยทุกคน ทุกภูมิภาค จงสมัค  
สมานสามัคคีกันไว้ (ครับ/ค่ะ) เราคนไทยโชคดีที่มีชาติ มีทั้งศาสนาพาสุขสันต์ อีกรองค์พระประมุขทรงพระคุณ  
อนงกอนันต์ เราจึงช่วยกันรักษาไว้ สวัสดิ์ (ครับ/ค่ะ)

\*\*\*\*\*